

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân,
Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội
giai đoạn 2008 - 2015 tại phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo**

Ngày 27 tháng 9 năm 2008, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 - 2015 đã chủ trì họp phiên đầu tiên của Ban Chỉ đạo. Tham dự phiên họp có các Phó Trưởng ban và các ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 - 2015 theo Quyết định số 1290/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ và các ủy viên Tổ thư ký.

Sau khi nghe Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo báo cáo về tình hình triển khai công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội trong hơn 1 năm rưỡi qua, dự thảo quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, nội dung cơ bản của dự thảo Đề án Đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo có ý kiến kết luận như sau:

1. Về yêu cầu chung

Việc đẩy mạnh công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội là một yêu cầu khách quan, đặc biệt quan trọng, cần thiết để phát triển nguồn nhân lực; đòi hỏi cần có sự đổi mới cả về nhận thức và phương thức triển khai thực hiện trong công tác đào tạo nguồn nhân lực của nhiều năm qua, mà ở cấp quốc gia chưa có cơ quan dự báo nhu cầu nhân lực và các cơ sở đào tạo cũng không thực sự coi trọng việc dự báo nhu cầu đào tạo; việc đào tạo chưa có sự gắn kết chặt chẽ với nhu cầu sử dụng nhân lực của xã hội.

Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 - 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ Quyết định thành lập có chức năng, nhiệm vụ quan trọng, giúp Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành, cơ quan, các cơ sở đào tạo tích cực đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực trình độ cao đáp ứng theo nhu cầu xã hội; xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách cần thiết nhằm đẩy mạnh, triển khai có hiệu quả các chương trình đào tạo nhân lực, đáp ứng nhu cầu của các Bộ, ngành và các địa phương; tăng

nhanh tỷ lệ người lao động qua đào tạo theo mục tiêu phấn đấu đạt tỷ lệ 50% lao động qua đào tạo vào năm 2010, đạt 70%, vào năm 2015 và đạt khoảng 90% vào năm 2020; tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả của công tác đào tạo nhân lực; góp phần làm thay đổi về nhận thức và cách làm trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề không ngừng phát triển.

Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội có trách nhiệm chỉ đạo thống nhất mục tiêu, phương hướng, kế hoạch, lộ trình, các chương trình lớn, chương trình ưu tiên triển khai thực hiện đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội cho tất cả các ngành, các lĩnh vực; trước hết là việc chỉ đạo, giúp hai thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng chương trình của mình, nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển của hai Thành phố và các vùng, ngành trọng điểm.

Về nguyên tắc, hoạt động của Ban Chỉ đạo không làm thay công việc của các Bộ, ngành, địa phương trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội. Yêu cầu mỗi Bộ phải chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan, trong đó có sự tham gia trực tiếp của các Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và đại diện của cơ quan sử dụng người lao động để xây dựng các chương trình phát triển nhân lực cho ngành mình.

Ban Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu đề xuất những cam kết giúp đỡ của Nhà nước về cung cấp nhân lực đối với những dự án có quy mô đầu tư lớn và sử dụng công nghệ cao.

Cần bổ sung thêm thành viên của Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo của Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với các Bộ, cơ quan để xác định cụ thể các ủy viên bổ sung vào Ban Chỉ đạo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trong một năm tới, Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức họp định kỳ hai tháng một lần để nghe báo cáo về tiến độ xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực của các Bộ, ngành, địa phương.

Các kỳ họp tới của Ban Chỉ đạo quốc gia sẽ tổ chức vào tháng 11 năm 2008 và tháng 01 năm 2009 để thông qua quy định trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo, xem xét một số chương trình đào tạo nhân lực của các Bộ; tình hình triển khai các hợp đồng đã ký và chỉ đạo hoạt động của Trang tin điện tử của Ban Chỉ đạo.

Giao thường trực Ban Chỉ đạo dự thảo phân công trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo để báo cáo và thông qua tại phiên họp Ban Chỉ đạo vào tháng 11 năm 2008.

Các Bộ, ngành cần chuẩn bị để báo cáo Ban Chỉ đạo về công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội của Bộ, ngành mình trong phiên họp Ban Chỉ đạo vào tháng 11 năm 2008.

2. Về việc triển khai công tác trong năm 2009

a) Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính để cụ thể hóa và hướng dẫn thực hiện các cơ chế tài chính cho giáo dục và đào tạo sau khi đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giới thiệu một số mẫu hợp đồng, các thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, trong đó cần chú ý các nội dung đề cập đến trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc hỗ trợ thực hiện các hợp đồng và thỏa thuận. Phương thức hợp đồng đào tạo nhân lực trọn gói cần được nhân rộng áp dụng đối với những doanh nghiệp mới thành lập hoặc chuẩn bị đầu tư vào Việt Nam.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm theo dõi sát sao việc triển khai các hợp đồng đào tạo đã được ký kết vừa qua giữa các cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, nghiên cứu, xử lý những khó khăn vướng mắc của các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện các hợp đồng; thực hiện các biện pháp cần thiết với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước để hỗ trợ việc đào tạo theo hợp đồng; giúp làm cho doanh nghiệp quen dần với việc đặt hàng đào tạo nhân lực đối với các cơ sở giáo dục đại học, dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp.

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, thành lập các Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, hoàn thành trong quý IV năm 2008.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ ngành khác lập danh sách các cơ sở đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý có mong muốn phấn đấu thành cơ sở đào tạo theo trình độ quốc tế. Trên cơ sở đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng đề án phát triển các cơ sở đào tạo đạt trình độ quốc tế, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2009.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan để thành lập Hội đồng hiệu trưởng của các trường đại học, các trường khoa các ngành đào tạo liên quan, hoàn thành vào tháng 11 năm 2008 để thống nhất xây dựng các chuẩn đào tạo, chương trình, giáo trình và lộ trình thực hiện.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương xây dựng và triển khai chương trình đào tạo 20.000 giáo viên dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp.

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức các Hội thảo quốc gia đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu của các ngành Nông nghiệp, Y tế, Xây dựng; qua đó hỗ trợ các Bộ này xây dựng chương trình đào tạo nhân lực cho ngành mình.

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Trang tin điện tử của Ban Chỉ đạo và đưa vào hoạt động từ tháng 12 năm 2008 để kịp thời thông báo và cung cấp thông tin về các chủ trương, kế hoạch hoạt động, phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo.

b) Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thành việc lập quy hoạch xây dựng các trường đại học, cao đẳng khu vực thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, trình Thủ tướng Chính phủ chậm nhất vào tháng 12 năm 2008. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong việc xây dựng quy hoạch này. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân sẽ nghe Bộ Xây dựng báo cáo về dự thảo quy hoạch này vào tháng 11 năm 2008.

c) Giao cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai thí điểm việc chuyển một số Trung tâm giới thiệu việc làm kết hợp với các trung tâm, trường dạy nghề thành các Trung tâm dạy nghề và cung ứng nhân lực ở các địa phương, có gắn với nhiệm vụ tiếp nhận nhu cầu nhân lực từ doanh nghiệp, tổ chức đào tạo và kết nối với các cơ sở đào tạo khác để cung cấp nhân lực có tay nghề cho doanh nghiệp.

d) Các Bộ, ngành khác cần khẩn trương xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo ngắn hạn và dài hạn, gắn chặt với nhu cầu của ngành mình. Mỗi Bộ cần có bộ phận thường trực để tập trung chăm lo cho công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội của ngành mình.

Trong năm 2009, các Bộ, ngành phải hoàn thành việc xây dựng chương trình đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội trong giai đoạn đến năm 2015 của Bộ, ngành, trình Chính phủ để tạo điều kiện cho việc cân đối nhu cầu tài chính đầu tư cho việc triển khai thực hiện.

Năm 2009, tập trung triển khai có kết quả 6 chương trình đào tạo nhân lực cho 6 ngành về Công nghệ thông tin, Du lịch, Tài chính - Ngân hàng, Đóng tàu và chương trình đào tạo nhân lực cho ngành Y tế và Nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành khác xây dựng chương trình đào tạo nhân lực cho nông dân.

Từ nay đến cuối năm 2008, cần xác định kế hoạch cụ thể để khởi động và triển khai ngay các chương trình đào tạo nhân lực theo nhu cầu của 4 ngành Công nghệ thông tin, Tài chính - Ngân hàng, Đóng tàu, Du lịch trong giai đoạn 2008 đến năm 2012 hoặc năm 2015.

đ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các địa phương cần phối hợp với các Bộ, ngành cung cấp thông tin về đầu tư, xu hướng đầu tư và cơ cấu đầu tư theo ngành, lãnh thổ để chủ động phối hợp đào tạo, cung ứng nhân lực cũng như giúp các Bộ, ngành làm tốt công tác quản lý nhà nước.

e) Đối với hai thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội: cuối tháng 11 năm 2008 cần thông báo các chương trình phát triển nguồn nhân lực của mình cho các Bộ, ngành biết để lồng ghép vào các chương trình phát triển nhân lực các ngành ở cấp quốc gia và phối hợp triển khai tại địa phương; hai Thành phố cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để khẩn trương hình thành Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động; hình thành thí điểm các Trung tâm cung ứng nhân lực của hai Thành phố; xây dựng và trình Ban Chỉ đạo đề án đánh giá năng lực đào tạo của các cơ sở đào tạo của địa phương và của trung ương trên địa bàn, đề xuất cơ chế phối hợp, quản lý phát triển nhân lực giữa trung ương và địa phương. Yêu cầu các Bộ, ngành tập trung hỗ trợ cho hai Thành phố hình thành chương trình đào tạo nhân lực theo nhu cầu. Phấn đấu đến năm 2012, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có đủ cơ sở để khẳng định cam kết sẵn sàng đáp ứng được nguồn nhân lực có chất lượng, phục vụ cho nhu cầu của xã hội, doanh nghiệp.

g) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải triển khai có kết quả chương trình Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

h) Năm học 2009 - 2010 sẽ là năm học có chủ đề “Chất lượng giáo dục và đào tạo theo nhu cầu xã hội”, mỗi cơ sở đào tạo phải triển khai đồng bộ các giải pháp về chương trình đào tạo, đội ngũ giáo viên, giảng viên, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học, giáo trình và tài liệu học tập, phương pháp dạy học và đào tạo theo hợp đồng. Mỗi cơ sở đào tạo phải hình thành hoặc ấn định một cơ quan chuyên trách về đào tạo theo nhu cầu xã hội, rà soát chương trình đào tạo có ý kiến của người sử dụng lao động tham gia đánh giá chương trình và công bố cho xã hội biết về số chương trình đã được đánh giá. Phấn đấu 100% cơ sở giáo dục đại học thực hiện tự đánh giá chất lượng hoặc đánh giá ngoài vào năm 2010. Cuối năm 2009, Ban Chỉ đạo quốc gia sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc về đào tạo theo nhu cầu xã hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ (đề b/c);
- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo,
Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính,
Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng,
Thông tin và Truyền thông, Y tế,
Văn hoá, Thể thao và Du lịch,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên,
Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- UBND thành phố Hà Nội;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Ủy ban Dân tộc;
- VPCP: BTCN, các PCN, TTĐT,
các Vụ: KTTH, ĐP, TH, PL, ĐMDN;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b). **AA**



Nguyễn Xuân Phúc